

## บันทึกหน้า 4

### ปิยสาร

**W**ww.thaipost.net ไทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” Line ID:@thaipost บันทึกในวันอากาศร้อนอบอ้าว ฝนตกเป็นหย่อมๆ ไม่ทั่วฟ้า สะท้อนบรรยากาศการเมืองไทยที่หันซ้ายแลขวา เห็น “หน้าเก่า” พา กันแต่งตัวเปลี่ยนหมวกใบใหม่..ก็เท่านั้น! ...● ไม่ว่าจะเป็ น **ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** ที่ตกลงใจเปิดหน้าเล่นพร้อมลงชิงเก้าอี้ นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 อย่างแมนๆ ไม่มีกั๊กหรือเก๊กหลอ อีกต่อไป ภายใต้การปั้นของก๊วนแก๊งกุมารนำโดย **สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์** และ **อุตตม สาวนายน** กับพรรคสร้างอนาคตไทย ...● แม้กระทั่ง **อนุทิน ชาญวีรกูล** ปากบอกไม่เอาๆ อย่าหา เหมามาใส่หัว เมื่อออร่า “นายกฯ” สองประกาย แต่การหมาย มั่นมั่นมือจะได้ 100 เก้าอี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ก็เป็นนัยสำคัญ บ่งชี้ชัดแล้วว่า ไม่เอาไม่ได้แล้ว!! ซ้ำฝั่งไปที่ “น้องอึ้งอึ้ง” แพทอง ธาร ชินวัตร ก็เห็น “นายกฯ เม ตาเวิร์ส” โลกเสมือนจริงหน้าเห ลี่ยมๆ มาแต่ดูไบ ..อดีตไม่ได้ที่จะ สงสัยว่า แล้วการเมืองบ้านเราจะ ดีไปกว่าเก่าได้จริง?!! หนอ ...● แต่ จะว่าไปแล้ว ณ จุดนี้ ..แลนด์สไลด์ 250 เก้าอี้ในสภา ที่พรรคเพื่อไทย ประกาศตอกย้ำอีกครั้งเมื่อวาน 24 เม.ย.ในการประชุมใหญ่นั้น ยังไม่ใช่สาระสำคัญเท่ากับ พื้นที่ วัตถุประสงค์และเจตนาของ 3 พรรคใหญ่ “ศึกเลือกตั้งผู้ว่า กทม.” แน่นนอน!!! ...● “ประชาธิปไตย” อาจจะไม่บังสะบอม มากถึงมากที่สุดไยยามนี้ แต่ก็มีฐานคะแนนเสียงดั้งเดิมที่ หนาแน่น “เพื่อไทย” เล่นบท (อี) แอบอยู่หลัง **ชัชชาติ สิทธิ พันธุ์** ถือเป็นกลยุทธ์แบบเนียนตรวจสอบหัวใจคนกรุงเทพฯ ว่าเบื่อหน่ายสีเขียวหรือยัง ส่วน “ก้าวหน้า” คาดหวังดีเหล็ก ตอนร้อนปลุกคนคิดต่างจากพ่อแม่เป็นเครื่องพิสูจน์ ..ถึง เวลาของการรื้อกติกา มารยาทของ บรรพบุรุษแต่เก่าก่อน ...● ซีรีส์



ดร.สมคิด  
จาตุศรีพิทักษ์



พิพัฒน์  
รัชกิจประการ

ว่าด้วยการเมืองไทยจึงต้องดูกัน ยาวๆ เพราะกลางเดือนหน้ายังมี บททดสอบ “ลิงกินกล้วย” กับศึก อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ “ลุงตู่” ท่ามกลางการลุ้นสุดลิ่มทิ่มประตูว่า “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรค พลังประชารัฐนั้น ยังเลิฟน้องตู่อยู่ เหมือนเก่าไหม?? ...● บันทึกเรื่อง การบ้านข้างตึกว่า...ธุรกิจท่องเที่ยว

ไทยคงจะลืมนตาอำปากได้มากกว่าเดิม กับมาตรการผ่อนคลาย ของ ศบค. “ยกเลิก” ตรวจ RT-PCR ทั้งหมด กรณีกลุ่มนัก ท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดส ตรวจแค่ ATK ด้วยตัวเอง หลังเข้าพัก ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ให้ตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 ที่เดินทางถึงไทย และลดวงเงินประกัน จาก 20,000 เหลือ 10,000 เหรียญสหรัฐ ...● **พิพัฒน์ รัชกิจ ประการ** รุม.ท่องเที่ยวฯ เล็งแล้ว ว่า 7-8 เดือนต่อจากนี้ จะมีจำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทาง เข้าประเทศไทยได้ที 7-13 ล้านคน สร้างรายได้ราว 7 แสนล้านบาท ..ขอให้จริงๆ ...● เป็นเรื่องเป็นราว รายวัน ใครไม่เจอกับตัวเอง ก็ไม่รู้ ว่า “มั่ว” และ “ชู้ย” เกิดขึ้นใน ระบบ M-Flow หรือมอเตอร์เวย์ ไร้ไม้กั้น บริหารจัดการโดยกรม ทางหลวงอย่างเนื่องๆ **สรวิศ ทรง ศิริโล** อธิบดีเคยลงไปสอบทานอีก หรือเปล่า หลังจากเกิดดรามาค้าง แรก และประกาศคืนเงินกันไประลอกหนึ่งแล้ว ...● ปัญหาที่ ต้องแก้คือ หนังสือทวง และชู้ “ค่าปรับ” สารพัด!! เพียงแค่ เงิน 30 บาทไม่ใช่ประเด็นหลัก แต่สองทะเลียนรถบกพร่องผิด พลาดนี่สิ!! เสียทั้งเวลาและความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาย ส่วน M-Flow Call center 1586 ..ทราบกันหรือเปล่าว่า ส่วน แต่ชู้!! ผู้ใช้บริการต้องอดทนตามล่าหาความจริงกับหนังสือ ชู้และทวงถามด้วยการรอสายถึงชั่วโมงนี้จะ..จะบอกให้ ...● บันทึกบรรทัดส่งท้าย..ใครเชียร์ให้โลกใบใหญ่ปรับ คงต้อง แอบลุ้นข้ามทวีปให้ **มารีน เลอ แปน** ซึ่งเก้าอี้ประธานาธิบดี ฝรั่งเศสคนใหม่ จาก **เอมมานูเอล มาครง** ให้ได้ ซึ่งว่ากันว่า การเลือกตั้ง 24 เม.ย.นั้นจะชี้ชะตาความสัมพันธ์อันมันคง ของนาโต พัวพันไปถึงสงครามยืดเยื้อระหว่างรัสเซีย-ยูเครน นั้นแล ...●



สรวิศ  
ทรงศิริโล